

Ngày 13/12/2014

(1)

* Sởi cảm tạ *

Tôi là hiện nôi của Anh Trần Thanh Tông, tôi xin
thầy một gia đình và Hai con xin chân thành
gửi lời cảm tạ, xin lỗi và tri ân.

Trước hết, con xin chân thành cảm tạ và tri ân
Thầy Thích Nguyễn Trí (Vườn hương chùa Bát Nhã)
Thầy Đông Thiên và chú Tôn Đức Tăng Ni đã tận
tình tụy, hỗ trợ niềm cho chúng con trước khi ra đi.

Xin cảm ơn các thầy dạy trường Hoàng Diệu: Thầy
Phan Vũ, Thầy Lý An Lộc, Thầy Nguyễn Tri' lực.

Xin cảm ơn quý xui gia, quý tâm bằng quý
thuộc, các bạn bạn xa gần.

Xin cảm ơn thầy lời Minh Hải đã thông tin về sự ra
đi của Anh Tông cho những người em cùng học
với Anh Tông. Cảm ơn Hội A' trước CHS ĐD (ST-BX)

Xin cảm ơn Anh chị Tâm Mai và các em ở VC châu
xin cảm ơn Anh chị Huỳnh Văn Công.

Xin cảm ơn các Anh chị trong các khóa 18, 19, 20, 21,
SQT&NT

Xin cảm ơn các cháu

Đã tận hưởng thời gian quý báu của mình để đến thăm
viếng, thấp nhang, cầu nguyện cho hương linh
Anh Tông được sang sanh về cõi lúc lạc của
Đức Phật A Di Đà

Khi tôi viết hồ sơ này, ngoài trời mùa lạnh
đặc ... mùa ngoài trời ... mùa trong lòng ...
Đặc biệt những giọt nước mắt lạnh lùng má, tôi
không biết mình đã khóc từ bao giờ.

Trong căn nhà này, giờ đây tôi cảm thấy
bóng vắng khôn cùng. Hình bóng Anh Tông
vẫn còn phảng phất và những vẫn đây đây.
Từ chỗ ngồi làm, nhà bếp, phòng khách,
chỗ dưỡng bệnh - - - không chỗ nào là
không có hình bóng của Anh.

Nhưng ngay cuối đời của Anh Tông vẫn còn y
nguyên trong tâm trí tôi, khi vào bệnh viện với
cơn bệnh khó thở. Bác Sĩ cứ cấp hỏi: "Khi
lúc ông ngưng thở ông có muốn cứu lại không?
Anh quay sang tôi cũng đưa con trai hỏi: "ý em
và em nghĩ như thế nào?" Con trai tôi thay
tôi trả lời: "Tùy ba - Con và mẹ lúc nào cũng
ủng hộ quyết định của ba". Anh ngưng sát
lâu trả lời là "muốn". Rồi sau đó người ta
lần mò thủ để tìm bệnh Anh. Cuối cùng
2 ngày sau đó, Bác Sĩ gặp tôi và bác
sĩ Anh bị mổ thủ não và không còn
bao lâu nữa sẽ ra đi. Tôi chết lòng vì
hưng hân này đến nỗi không ngời vng.

Trở về giường bệnh, nhìn Anh thiếp đi
lắm lần, người ta ngưng mióc, ngưng thuốc,
ngưng mọi thủ chi với morphine.

Tôi quyết định cùng 2 con đưa Anh về Nhà
bước khi rời Bệnh Viện, Anh hiểu là và hỏi
tại sao lại vào bệnh viện, rời bệnh hang Anh
hỏi thế nào, ? Tôi đau lòng, cố giải những
giọt mồ hôi mặt buồn đau và mạnh dạn trả
lời với Anh "Bác Sĩ thấy Anh khỏe rồi và
cho anh về nhà".

Sau khi về nhà, 2 ngày đầu Anh rất tỉnh
 tỉnh táo, tối ngủ đó là ^{suốt} giờ ^{đứng} ; sau
 đó Anh lại mệt mỏi và hôm mế đến
 5 ngày - cũng ngày cũng yếu và chết
 lâm tu ^{tu} trong đó ^{đó} và 2 con nhím
 1 người thân tu là lâm chết, không còn nỗi
 đau xót nào hơn ... - Anh ra đi với thân
 xác hao gầy, nhưng rất nhẹ nhàng và cũng
 không đau đớn ...

Anh Tông ơi, em xin thấp nhen nhang long
 cho Anh. Giọt đời Anh quên thân mình,
 Anh sống n vợ n em, Anh ra đi bỏ lại tất
 cả, bỏ lại gia đình anh tất cả những gì
 mà khi em và các em học từng cái ^{đời} em
 là những nỗi thương tiếc, đau buồn và
 luôn hoài niệm về Anh. Anh là 1 người
 chồng hiền, 1 người cha tốt, em và hai con
 luôn mang ơn, ghi nhớ đời suốt cuộc đời
 không hề quên, bây giờ còn lại trong em và
 2 con nỗi nhớ man máng... Những khi nhìn
 Di Anh của Anh, quầng mắt phước hầu, nụ
 cười hiền hòa như thắm nở với em rằng "k
 Anh là bỏ cuộc đời này với thân xác không
 khô tất bình này và đang an lành ở thế
 giới an lạc của Phật A Di Đà.
 Long em được ôm lại và cũng không còn đau
 khổ dập vùi, nhicu như trước nữa ...

Con lấy Đức Phật A Di Đà, con cầu xin
 Ngài từ ^{xin} đem Anh sống đời Quang Minh
 của Ngài, xin Ngài từ bỏ nghiệp tạo cho

chồng con là Trần Thanh Tông, Pháp Danh chồng con là Quảng Trí Phước sanh ngày 15 tháng 2 năm 1944. Mất ngày 30 tháng 11 năm 2014, hưởng thọ 70 tuổi, dưới phước đức niệm Danh Hiệu Ngai - Và xin Ngai từ bi xin tiếp độ hưởng linh của chồng con được vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Một lần nữa con xin thâu tâm hi âm thầy, Thích Nguyễn Trí - Chủ Tôn Đức Tông Ni chùa Bát Nhã đã đến dạy dạy, Hộ Niệm và làm Phát Sư Tang lễ cho chồng con. Cảm ơn quý thầy Đại Trưởng Hoàng Diệu, Thầy Lợi Minh Hà, Hồ Ái Như của học sinh Hoàng Diệu (Sở trường Baxuyen). Cảm ơn Anh Chi em ở về Châu Âu của em Huỳnh Văn Công. Cảm ơn quý xui gia, Thân Bồng Xuyên Thuộc, Bm hiền xa gần. Cảm ơn các Anh Chi trong các khóa S&H NT đã gọi phone chia buồn, Email chia buồn thăm viếng, Thắp nhang, cầu nguyện và tiễn đưa linh của Anh Tông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong thời gian tang lễ, nếu có điều gì sơ sót kính mong quý Thầy, quý Sư cô chùa Bát Nhã và toàn thể quý vị hoan hỉ bỏ qua.

Xin chân thâu tạ lỗi các Anh Chi trong các khóa S&H NT, sau khi Hoa Tang có long đến của Bát Nhã để dừng chân chày với gia đình chúng em mà không biết đường đến chùa, phải quay về thăm, thật xin lỗi và xin đa tạ.

Tôi viết hồi ức này khi Anh Tông vừa qua đời 2 tuần và khi tôi đã lìa đời ít sự tìm an trong tâm.

Ta Thu Đa